

แผนการจัดบริการสาธารณสุข
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
เรื่อง แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จึงขอประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วิโรจน์ ชატะนาวิน
(นายวิโรจน์ ชატะนาวิน)
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
อบต.คลองขลุง

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้าร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดทำข้อมูล มีการจัดทำแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จึงได้จัดทำแผนบริการสาธารณสุขเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน พัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดทำจะมีความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่มีอยู่ในตำบล คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติจากคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑) และจัดทำขึ้นตามความเหมาะสมตามศักยภาพการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดบริการสาธารณสุขท้องถิ่น (กปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๗
ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐
ส่วนที่ ๔ สถานะการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๒
ส่วนที่ ๕ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๓
ส่วนที่ ๖ ปฏิทินกำกับการดำเนินงาน	๕๕